



Cơ quan trình bày: Văn
Phòng An Ninh Nội Địa
của Tiểu Bang Hawai'i

law.hawaii.gov/ohs

CHIẾN LƯỢC PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC CÓ CHỦ ĐÍCH CỦA HAWAII

2022

TRANG NÀY ĐỂ
TRÔNG LÀ CÓ
CHỦ ĐÍCH

MỤC LỤC

Tóm Tắt Thông Tin Chung	4
Giới Thiệu	5
Tầm Nhìn	7
Sứ Mệnh	7
Các Trụ Cột	8
1: <i>Giao Tiếp và Hợp Tác</i>	8
2: <i>Đánh Giá Mối Đe Dọa/Can Thiệp Hành Vi</i>	9
3: <i>Cung Cấp Nguồn Lực và Quản Trị</i>	10
3.1 <i>Chia Sẻ Thông Tin Toàn Tiểu Bang</i>	11
3.2 <i>Quyền Riêng Tư, Dân Quyền và Tự Do Dân Sự</i>	13
3.3 <i>Khuôn Khổ Lập Pháp</i>	13
Phụ Lục	16
<i>Phụ Lục A: Tài Liệu Tham Khảo</i>	16
<i>Phụ Lục B: Định Nghĩa</i>	17
Liên Hệ với Chúng Tôi	19

TÓM TẮT CHUNG

Bạo lực có chủ đích bao gồm các hành vi gây nguy hiểm cho tính mạng con người vi phạm luật hình sự của Hoa Kỳ hay của bất kỳ Tiểu Bang nào và có kế hoạch ở mức độ nào đó cũng như có mục tiêu được xác định từ trước nhằm vào (những) cá nhân dựa trên đặc điểm nhận dạng hoặc mối liên kết nhóm trên thực tế hoặc trong nhận thức hoặc nhằm vào tài sản dựa trên đặc điểm nhận dạng hoặc mối liên kết nhóm trên thực tế hoặc trong nhận thức; và dường như nhằm mục đích đe dọa, ép buộc hoặc ảnh hưởng đến nhóm dân cư lớn hơn ngoài (những) mục tiêu của hành vi trước mắt; hoặc gây chú ý cho công chúng về thủ phạm hoặc mối bất bình của thủ phạm; và xảy ra trong thẩm quyền tài phán lãnh thổ Hoa Kỳ; và ngoại trừ hành vi bạo lực giữa các cá nhân, tội phạm đường phố hoặc liên quan đến băng đảng hay tội phạm vi phạm tài chính.

Bạo lực hình thành do hệ tư tưởng có thể gây rối cộng đồng và ảnh hưởng đến sức khỏe, an toàn và an sinh của trẻ em, gia đình và các nhóm dân cư dễ bị tấn công khác, dịch vụ xã hội, giáo dục, sức khỏe công cộng và các viên chức đặc trách dân quyền.

Phòng chống bạo lực có chủ đích cần có sự hợp tác của các bên liên quan bao gồm cả cơ quan thực thi pháp luật. Bản chất tương giao của mối đe dọa cần phải có phương pháp tiếp cận đa lĩnh vực để xác định và giải quyết căn nguyên của bạo lực để giảm lan truyền nạn bạo lực. Các nguyên tắc sức khỏe công cộng và phương pháp tiếp cận “Toàn Thể Cộng Cộng” sẽ mang đến khuôn khổ hữu ích để giải quyết vấn nạn này.

Tuy nhiên, nỗ lực đa lĩnh vực thôi chưa đủ. Phương pháp tiếp cận này phải được hỗ trợ bằng cách tiến hành các quy trình cho phép giao tiếp và hợp tác đa chiều giữa các bên liên quan và tổ chức chính phủ khác nhau, được củng cố bằng cách cung cấp nguồn lực và quản trị thích hợp.

Văn Phòng An Ninh Nội Địa (Office of Homeland Security, OHS) đóng vai trò pháp lý trong việc đảm bảo an toàn và an sinh cho toàn thể cư dân sống trong tiểu bang. Bảo vệ cư dân và du khách Hawai'i khỏi bạo lực có chủ đích là một trong những trách nhiệm quan trọng nhất của cơ quan này. OHS có năng lực triệu tập riêng biệt có thể tận dụng để tăng sự đồng tình và tham gia rộng rãi của bên liên quan vì tầm nhìn của toàn tiểu bang về Phòng Chống Bạo Lực Có Chủ Đích (Targeted Violence Prevention, TVP).

GIỚI THIỆU

Bạo lực có chủ đích là hành vi bạo lực do cố ý, chủ động và có phương tiện, trái ngược với bạo lực phản ứng, bốc đồng và tâm lý. Bạo lực có chủ đích rất hiếm khi hoặc hầu như không, xảy ra đột ngột hoặc tự phát. Trên thực tế, theo định nghĩa, bạo lực có chủ đích là hành vi có kế hoạch và có chủ tâm, ngay cả khi được thực hiện trong một khoảng thời gian tương đối ngắn. Bạo lực có chủ đích là kết quả của quá trình suy nghĩ và hành vi dễ hiểu và thường dễ nhận thấy. Quá trình này nảy sinh từ các mối tương quan linh hoạt giữa một cá nhân có liên quan có thể xác định được, mục tiêu có chủ đích họ, hoàn cảnh sống hoặc tình trạng hiện tại của họ và bối cảnh thực hiện hành vi bạo lực có chủ đích của họ¹. Bạo lực có chủ đích là một tội phạm mang tính cá nhân cao, gây ra bởi nhiều động cơ mang tính cá nhân cao, có thể thay đổi và thường xuyên, các động cơ này đôi khi vẫn không phát hiện được hoặc không xác định được. Tuy nhiên, nhìn chung các động cơ này bao gồm ý định đe dọa hoặc ép buộc hay gây chú ý cho công chúng về mối bất bình của thủ phạm².

Năm 2021, Cộng Đồng Tình Báo Hoa Kỳ đánh giá rằng “những kẻ cực đoan bạo lực gia đình bị thôi thúc bởi hàng loạt hệ tư tưởng và kích động bởi các sự kiện chính trị xã hội gần đây tại Hoa Kỳ trở thành mối đe dọa ngày càng lớn”. Các cuộc tấn công khủng bố đã thay đổi trong những năm gần đây. Mặc dù các tổ chức khủng bố từng chịu trách nhiệm cho hầu hết các vụ khủng bố nhưng gần đây, những người phạm tội đơn lẻ hoặc nhóm nhỏ có nhiều khuynh hướng thực hiện các cuộc tấn công bạo lực hơn.

Do hiện tại những người phạm tội đơn lẻ đang thực hiện nhiều cuộc tấn công hơn các tổ chức khủng bố tại Hoa Kỳ, cho nên bạo lực có chủ đích không phụ thuộc vào việc rèn luyện, lên kế hoạch theo nhóm lớn hay cùng nhau tấn công. Thay vào đó, những người phạm tội đơn lẻ rèn luyện, luyện tập và hoàn thành tấn công dựa trên chiến thuật, kỹ thuật và quy trình (tactic, technique and procedure, TTP) của người phạm tội trước đó. Họ nghiên cứu và mô phỏng các cuộc tấn công trước đó, từ bản tuyên ngôn cho đến mô tả tranh ảnh để công khai các hành động bạo lực hàng loạt của mình. Tương tự, những người phạm tội đơn lẻ không cần số lượng lớn vũ khí bởi vì họ chọn “những mục tiêu yếu thế” - những địa điểm như trung tâm mua sắm, trường học hay nơi thờ phượng không có biện pháp phòng vệ vật lý mạnh.

Mặc dù giải quyết bạo lực có chủ đích là một thách thức cấp bách tầm cỡ quốc gia nhưng Hawai'i không thể tránh khỏi mối đe dọa đó. Các ví dụ về mối đe dọa bạo lực có chủ đích dự kiến, đã xảy ra hoặc mới xuất hiện tại Hawai'i bao gồm:

Mặc dù giải quyết bạo lực có chủ đích là một thách thức cấp bách tầm cỡ quốc gia nhưng Hawai'i cũng không ngoại lệ. Các ví dụ về mối đe dọa bạo lực có chủ đích dự kiến, đã xảy ra hoặc mới xuất hiện tại Hawai'i bao gồm:

- **1999** Vụ xả súng ở Xerox (*bạo lực nơi công sở*)
- **2019** Vụ xả súng xướng đóng tàu Pearl Harbor (*bạo lực nơi công sở, mục tiêu quân sự*)
- **2019 đến hết 2022** Đe dọa bạo lực học đường hàng loạt (*mục tiêu yếu thế*)
- **2021** Xả súng/phóng hỏa khu vực miệng núi lửa Diamond Head (*bạo lực gia đình và chống chính phủ*)
- **2022** Gia tăng các mối đe dọa đối với thẩm phán Hawai'i (*bạo lực chống chính phủ*)

Hawai'i là “nồi lẩu văn hóa” của Thái Bình Dương. Nơi đây đáng chú ý về nhiều phương diện: theo phân chia địa lý và vị trí địa lý ở Thái Bình Dương (ngoài phần còn lại của 48 tiểu bang tiếp

giáp); là một chuỗi đảo nơi nhiều cộng đồng khác nhau sinh sống trên những hòn đảo riêng biệt; và là một tiểu bang tập trung đa số các nhóm thiểu số được chỉ định. Điều đó mang lại cho Hawai'i một vị thế đặc biệt để giải quyết vấn đề mà tất cả tiểu bang đang nỗ lực hướng đến: phòng chống bạo lực có chủ đích.

Những thách thức mà chúng tôi đang đối mặt cũng đáng chú ý. Vị trí địa lý của chúng tôi cho các thành viên cộng đồng thấy sự khác biệt giữa những sự việc xảy ra tại Hoa Kỳ lục địa (CONUS) và những sự việc xảy ra (hoặc không xảy ra) trên đảo của chúng tôi. Khoảng cách của chúng tôi đến nhiều sự việc thảm khốc xảy ra gần đây ở CONUS, khiến chúng tôi suy nghĩ sai lầm rằng 'những sự việc xảy ra ở đó có thể không bao giờ xảy ra ở đây'. Tuy nhiên, những sự việc đó là một lời cảnh tỉnh cho cộng đồng chúng tôi rằng chúng tôi không thể tránh khỏi thảm kịch; những vụ việc thảm khốc có thể xảy ra mọi lúc mọi nơi.

Hawai'i nói riêng dễ bị bạo lực có chủ đích tấn công do tiểu bang này có nhiều mục tiêu yếu thế liên quan đến ngành du lịch chiếm ưu thế, vị trí chiến lược Châu Á-Thái Bình Dương và cơ sở hạ tầng phục vụ quân sự Hoa Kỳ và thực tế là thủ phạm tìm cách nhằm vào những nạn nhân dựa trên bản sắc và tinh thần nhóm có thể tìm thấy hầu hết mọi mục tiêu mà chúng đang tìm kiếm trong cộng đồng dân cư và nền văn hóa đa dạng của Hawai'i.

Kể từ năm 2017, thời điểm mà đội Threat Team Oahu (TTO) được thành lập (và kể từ khi chuyển sang đội Threat Team Hawai'i (TTH) vào năm 2021), Hawai'i đã và đang nỗ lực hợp tác và xây dựng chiến lược Can Thiệp Hành Vi/Kiểm Soát và Đánh Giá Đe Dọa (Behavior Intervention/Threat Assessment and Management, BI/TAM) nhằm hỗ trợ những nhóm cư dân đa dạng trên đảo và cộng đồng mà họ phụng sự. Những nỗ lực hợp sức này đặt nền tảng cho phương pháp tiếp cận "Toàn Thể Cộng Đồng" của Hawai'i.

Khi các tổ chức cộng đồng có thể nhìn nhận và phản ứng phù hợp với hành vi lo ngại (có thể bao gồm hành vi đe dọa hoặc hành vi dẫn đến bạo lực có chủ đích) thì khả năng đẩy lùi bạo lực có chủ đích tăng lên³. Năng lực và nhận thức cộng đồng gia tăng về phương diện xác định, đánh giá, can thiệp và kiểm soát các hành vi gây lo ngại đó, là bước cần thiết đầu tiên để đảm bảo sức khỏe và an toàn của cộng đồng chúng tôi và là nền tảng của phương pháp tiếp cận "Toàn Thể Cộng Đồng".

TẦM NHÌN

Tiểu Bang Hawai'i nhận thấy việc huy động các nguồn lực tiểu bang bổ sung là nhu cầu cấp thiết để giải quyết mối đe dọa dai dẳng của bạo lực có chủ đích, đặc biệt là bạo lực có chủ đích hàng loạt, vì sự an toàn của công chúng ở Hawai'i. Cụ thể, chính quyền tiểu bang nhận thấy cần phải có một chiến lược toàn thể cộng đồng, trên toàn tiểu bang nhằm chống lại tất cả hình thức bạo lực có chủ đích, trên tất cả lĩnh vực xã hội một cách hiệu quả. Văn Phòng An Ninh Nội Địa Hawai'i đứng đầu trong việc thực hiện nỗ lực phát triển và triển khai Chiến Lược Phòng Chống Bạo Lực Có Chủ Đích toàn diện dựa trên cộng đồng, căn cứ vào hệ phương pháp hoạt động hiện đại và phương pháp thực hành tốt nhất.

Mục tiêu ban đầu để đạt được tầm nhìn của tiểu bang là xây dựng **Chiến Lược TVP** toàn diện trên toàn tiểu bang (được củng cố bằng Kế Hoạch Triển Khai tiếp theo) (**Mục Tiêu 1**):

- căn cứ vào nhu cầu, rủi ro, thách thức địa phương và bối cảnh văn hóa;
- được phát triển dựa trên những hiểu biết sâu sắc từ các bên liên quan khác nhau;
- vận dụng phương pháp tiếp cận nhiều giai đoạn (ban đầu, thứ nhất, thứ hai và thứ ba) để phòng chống bạo lực có chủ đích;
- phản ánh sự hợp tác giữa các cơ quan và tổ chức liên quan; và
- bao gồm các cơ chế học tập, cải tiến liên tục và đánh giá kết quả.

SỨ MỆNH

Tăng cường an toàn công cộng trên toàn lãnh thổ Hawai'i bằng cách giảm bớt hoặc phòng chống tất cả hình thức bạo lực có chủ đích, bao gồm bạo lực có chủ đích hàng loạt, trên tất cả lĩnh vực xã hội.



CÁC TRỤ CỘT

1

Giao Tiếp và Hợp Tác

Giao tiếp và hợp tác tạo ra các cơ hội quan trọng để thu hút sự quan tâm của cộng đồng và cung cấp thông tin cho cộng đồng về viễn cảnh xảy ra bạo lực có chủ đích, cách xác định, cách giảm nguy cơ và hướng sự chú ý và nguồn lực đến việc phát triển năng lực giải quyết bạo lực có chủ đích trước khi vấn nạn này xảy ra. Chiến lược này đã hoàn thành một số mục tiêu bao quát (kèm những mục tiêu ngắn hạn hỗ trợ) trong trụ cột này bao gồm:

- Giảm nhẹ và giảm bớt các yếu tố nguy hiểm cho cá nhân và cộng đồng (**Mục Tiêu 5**)
 - Hỗ trợ phát triển/điều chỉnh các nỗ lực dựa trên bằng chứng nhằm giải quyết các yếu tố nguy hiểm ở cấp cộng đồng
 - Hỗ trợ phát triển/điều chỉnh các nỗ lực dựa trên bằng chứng nhằm giải quyết các yếu tố nguy hiểm ở cấp cá nhân
- Giáo dục cộng đồng về định nghĩa của bạo lực có chủ đích và những phương pháp phòng chống bạo lực có chủ đích nào là có hiệu quả (**Mục Tiêu 6**)
 - Giáo dục công chúng về quá trình cực đoan hóa bạo lực, các mối đe dọa bạo lực có chủ đích, những biện pháp can thiệp và những chủ đề khác liên quan đến TVP
 - Gia tăng tinh thần tự nguyện của công chúng và kiến thức về phương pháp, để tìm cách trợ giúp cho những cá nhân gặp rủi ro
- Đảm bảo các BI/TAT hoạt động hiệu quả trên toàn tiểu bang (**Mục Tiêu 7**)
 - Đảm bảo công chúng nắm thông tin về BI/TAT và cách chỉ dẫn những cá nhân được cho là gặp rủi ro tìm đến sự trợ giúp
- Thúc đẩy khả năng khôi phục của cộng đồng sau hậu quả của vụ việc bạo lực có chủ đích và ngăn ngừa bạo lực tái diễn (**Mục Tiêu 8**)
 - Xây dựng kế hoạch hành động rõ ràng và hiệu quả về phương pháp mà các đối tác triển khai và bên liên quan khác nên thực hiện để thúc đẩy khả năng khôi phục của cộng đồng và ngăn ngừa bạo lực tái diễn sau hậu quả của vụ việc bạo lực có chủ đích
 - Đảm bảo các dịch vụ nâng cao nhận thức về văn hóa phù hợp với nhu cầu có sẵn cho các cá nhân, gia đình và cộng đồng
 - Phổ biến thông tin đến công chúng về khả năng huy động hỗ trợ
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác cải tạo những cá nhân từng tham gia bạo lực có chủ đích trước đây và/hoặc những người có nguy cơ bị bạo lực có chủ đích khi ở trong các cơ sở cải huấn (**Mục Tiêu 9**)
 - Ủng hộ các chương trình xóa bỏ bạo lực trong tù
 - Hỗ trợ cung cấp các dịch vụ tái hòa nhập/chăm sóc toàn diện sau tổn thương
 - Hỗ trợ triển khai các chương trình xóa bỏ bạo lực cho những cá nhân từng tham gia vào hành vi bạo lực có chủ đích, có hoặc không có sự tham gia gần đây của hệ thống tư pháp
 - Chuẩn bị để cộng đồng sẵn sàng đón nhận những cá nhân từng tham gia bạo lực có chủ đích sau khi họ được thả
- Duy trì môi trường thuận lợi (**Mục Tiêu 10**)
 - Duy trì hỗ trợ và nâng cao nhận thức công chúng

2

Đội Ngũ Can Thiệp Hành Vi/Quản Lý Đánh Giá Mối Đe Dọa

Đội Ngũ Can Thiệp Hành Vi/Quản Lý Đánh Giá Mối Đe Dọa (Behavior Intervention/Threat Assessment Management, BI/TAM) (Behavior Intervention/Threat Assessment Management Team, BI/TAT), ở cấp quận lẫn cấp cơ sở, là các đội ngũ vận hành có nhiệm vụ triển khai các phương pháp tiếp cận đa lĩnh vực nhằm phòng chống bạo lực có chủ đích và xác định các nhu cầu trong cộng đồng.

Mặc dù có nhiều nỗ lực liên tục quan trọng để thành lập, đào tạo và triển khai các BI/TAT, trong cơ sở giáo dục tiểu bang (từ mẫu giáo đến lớp 12 và giáo dục đại học) nói riêng, nhưng việc đưa một hệ thống các đối tác triển khai hoạt động hiệu quả, đa lĩnh vực, có điều phối vào cơ sở trên toàn tiểu bang là mục tiêu mà chiến lược này hướng đến. **(Mục Tiêu 2, 4, 7)**

Những mục tiêu ngắn hạn hỗ trợ cho các mục tiêu bao quát bao gồm:

- Đảm bảo các BI/TAT hoạt động hiệu quả trên toàn tiểu bang
 - Thành lập hệ thống quản lý hồ sơ toàn diện, thân thiện với người dùng, an toàn và có thể tiến hành báo cáo ẩn danh để tạo điều kiện thuận lợi cho công việc của các BI/TAT
 - Thành lập hệ thống giới thiệu bảo mật, hiệu quả và đa dạng
- Đảm bảo các cơ quan chính quyền địa phương, tiểu bang và liên bang và tổ chức phi chính phủ then chốt tham gia với vai trò là đối tác triển khai chiến lược
- Vạch rõ các lĩnh vực trách nhiệm cho từng đối tác triển khai trong hệ thống
- Đảm bảo các chiến lược giao tiếp và hợp tác trong hệ thống vững mạnh
- Cung cấp hướng dẫn và hỗ trợ cần thiết cho các quận, trường học, doanh nghiệp và tất cả tổ chức quan tâm khác để thành lập và vận hành các BI/TAT
- Đảm bảo rằng mỗi quận trong tiểu bang đều có BI/TAT phụ trách
- Đảm bảo có đủ các dịch vụ chăm sóc sau tổn thương bắt nguồn từ địa phương và được trang bị nguồn lực đầy đủ để hỗ trợ các BI/TAT
- Các BI/TAT được trang bị đầy đủ để thực hiện nhiệm vụ của mình và có thể hợp tác hiệu quả
- BI/TAT được giám sát và đánh giá hiệu quả thực hiện công việc

3

Cung Cấp Nguồn Lực và Quản Trị

Chương Trình TVP của Hawai'i được điều hành bởi Văn Phòng An Ninh Nội Địa Hawai'i (Office of Homeland Security, OHS). Thông qua cơ chế hỗ trợ và mạng lưới chia sẻ thông tin được thiết lập từ trước, OHS cung cấp cơ cấu quản lý để hỗ trợ quản lý Chương Trình TVP của Hawai'i và đảm bảo các đối tác triển khai có thông tin, nguồn lực và hướng dẫn cần thiết để thực hiện công tác phòng chống. OHS tạo điều kiện thuận lợi cho Đội Ngũ Tiểu Bang Đặc Trách Chương Trình TVP của Hawai'i, đây là một đội ngũ quản trị đa lĩnh vực chuyên xác định các phương pháp tiếp cận độc đáo và biện pháp thực hành tiềm năng để phòng chống bạo lực có chủ đích và triển khai các phương pháp cũng như biện pháp đó trên toàn tiểu bang. Đội Ngũ Tiểu Bang Đặc Trách Chương Trình TVP của Hawai'i là cầu nối giữa các ngành và cung cấp các sự kiện và hoạt động đào tạo chuẩn hóa để kết nối và hướng dẫn các đối tác phòng chống và thành viên cộng đồng.

Chương Trình TVP của Hawai'i cung cấp nhiều nguồn lực khác nhau, bao gồm:

- hoạt động đào tạo và sự kiện
- triển khai chương trình và hỗ trợ đánh giá
- các mẫu và biểu mẫu chuẩn hóa
- trung tâm giới thiệu và truyền thông cho hệ thống chuyên viên phòng chống bạo lực
- hỗ trợ phân tích và
- tư vấn và hỗ trợ cho các vụ việc phức tạp.

Các đối tác triển khai và bên liên quan được hoạch định cho Chiến Lược TVP này gồm có:

- An Toàn Công Cộng
 - Sở Thực Thi Pháp Luật
 - › Văn Phòng An Ninh Nội Địa
 - » Trung Tâm Hợp Nhất Tiểu Bang Hawai'i
 - Sở Tư Pháp
 - Sở Cải Huấn và Tái Hòa Nhập Cộng Đồng
 - Sở Tư Pháp Tiểu Bang Hawai'i
 - Sở Cảnh Sát Quận
- Dịch Vụ Sức Khỏe và Nhân Sinh
 - Sở Y Tế
 - Sở Dịch Vụ Nhân Sinh
 - Văn Phòng Dịch Vụ Cựu Chiến Binh
 - Ủy Ban Nhân Quyền Hawai'i

- Giáo Dục
 - Sở Giáo Dục
 - Ủy Ban Trường Bán Công Tiểu Bang Hawai'i
 - Hệ thống trường đại học ở Hawai'i
- Quản Lý Tình Trạng Khẩn Cấp
 - Cơ Quan Quản Lý Tình Trạng Khẩn Cấp Hawai'i
 - Phòng Thủ Dân Sự/Quản Lý Tình Trạng Khẩn Cấp Quận
- Phi Chính Phủ
 - Cơ sở giáo dục tư nhân từ mẫu giáo đến lớp 12 và sau trung học
 - Phòng khám chăm sóc sức khỏe và bệnh viện tư
 - Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần
 - Nhà cung cấp dịch vụ xã hội trực tiếp (ví dụ: nhà ở, đảm bảo nguồn cung lương thực, dịch vụ hỗ trợ nạn nhân, hỗ trợ người tị nạn và người nhập cư, chương trình cai nghiện, phòng chống tự tử và các dịch vụ can thiệp khủng hoảng khác)
 - Tổ chức tiếp cận và bệnh vực (ví dụ: dịch vụ pháp lý, dịch vụ phục hồi chức năng nghề nghiệp và tình trạng khuyết tật, tiếp cận ngôn ngữ)
 - Nhóm cộng đồng (ví dụ: nhóm láng giềng, cộng đồng tín ngưỡng, nhóm thanh thiếu niên, các tổ chức và câu lạc bộ khác)

Mặc dù nỗ lực đánh giá mối đe dọa của tiểu bang và HSFC thông qua Threat Team Hawai'i đã tiếp diễn trong vài năm nhưng việc thành lập Chiến Lược TVP này bổ sung thêm trọng tâm và cơ cấu cung cấp nguồn lực và quản trị đáng kể vào những nỗ lực đó vì chúng có liên quan đến TVP. Cung cấp nguồn lực và quản trị là chìa khóa dẫn đến thành công của chiến lược này, cung cấp các yếu tố cấu trúc khó nhìn thấy hơn để làm cơ sở cho hai trụ cột khác của chiến lược. Các mục tiêu bao quát liên ngành và các mục tiêu ngắn hạn bao gồm (**Mục Tiêu 4, 7, 10**):

- Phát triển năng lực giữa các bên liên quan và cơ quan then chốt
 - Đảm bảo kinh phí để cung cấp hỗ trợ đánh giá và triển khai chương trình TVP
 - Tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nỗ lực đánh giá và triển khai chương trình TVP
- Thành lập các hệ thống thống nhất và cung cấp công nghệ để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giám sát và đánh giá
- Đảm bảo các BI/TAT hoạt động hiệu quả trên toàn tiểu bang
 - BI/TAT được giám sát và đánh giá hiệu quả thực hiện công việc
- Duy trì môi trường thuận lợi
 - Duy trì kinh phí

3.1

Chia Sẻ Thông Tin Toàn Tiểu Bang

Trung Tâm Hợp Nhất Tiểu Bang Hawai'i (Hawai'i State Fusion Center, HSFC) là trung tâm của Hawai'i chuyên chia sẻ thông tin và tin tức tình báo trên toàn tiểu bang, cũng như phân tích dữ liệu. Vì các thông tin này áp dụng vào công tác phòng chống bạo lực có chủ đích nên những nỗ lực của HSFC sẽ ủng hộ việc sử dụng các phương pháp có bằng chứng xác thực để đạt được các mục tiêu bao quát và mục tiêu ngắn hạn đề ra trong chiến lược này.

Việc này bao gồm các biện pháp thực hành tốt nhất sau để thu thập và phân tích dữ liệu:

- Sử dụng nhiều nguồn dữ liệu định tính và định lượng, bao gồm
 - **Dữ liệu thực thi pháp luật** để tìm hiểu **NƠI** xảy ra bạo lực, **NGƯỜI** có liên quan đến bạo lực, **LOẠI** bạo lực nào đang xảy ra và **THỜI ĐIỂM** thường xảy ra bạo lực nhất.
 - **Dữ liệu sức khỏe cộng đồng** để tìm hiểu **NGƯỜI** là nạn nhân, **THỜI ĐIỂM** trở thành nạn nhân và **LOẠI** nạn nhân nào thường xảy ra nhất.
 - **Dữ liệu tổ chức cộng đồng** để tìm hiểu **NGƯỜI** sẽ nhận dịch vụ do có liên quan đến bạo lực, **NƠI** cư dân cộng đồng cảm thấy không an toàn, **LÝ DO** bạo lực đang xảy ra ở một số nơi, **TÀI SẢN VÀ NHU CẦU** của cộng đồng là gì, **NGƯỜI** là lãnh đạo đáng tin cậy trong cộng đồng và **NGUYÊN NHÂN SÂU XA** gây ra vấn đề bạo lực.
 - **Phân tích bối cảnh** để tìm hiểu về chính sách, chiến lược và hệ thống trong quá khứ, hiện tại và được đề xuất có tác động đến cộng đồng và bạo lực trong cộng đồng.
- Tận dụng khả năng phân tích của HSFC để cung cấp thông tin cho nỗ lực đào tạo và phân bổ nguồn lực.
- Kiểm tra sai lệch trong các nguồn dữ liệu để giảm bớt sức ảnh hưởng của các sai lệch đó; hội ý với các đối tác hỗ trợ kỹ thuật hoặc nghiên cứu nếu cần.
- Xác định các chính sách cộng đồng, kế hoạch toàn diện của cộng đồng và tài sản địa phương, cũng như ghi nhận những thế mạnh hiện có có thể phát huy cho các nỗ lực TVP, bên cạnh việc xác định bất kỳ nhu cầu/chênh lệch nào.
- Kiểm tra năng lực địa phương để lãnh đạo dựa trên cộng đồng và lãnh đạo dựa trên tình trạng hệ thống trong TVP..

Giáo Dục, Đào Tạo và Tham Khảo Chuyên Môn

Hỗ trợ giáo dục, đào tạo và tham khảo chuyên môn phải mang tính chiến lược và có ý nghĩa để đảm bảo tính ổn định và khả năng thành công của chương trình. Điều này thường yêu cầu cả hỗ trợ tài chính và hỗ trợ kỹ thuật để nhắm mục tiêu phát triển các năng lực cụ thể cần thiết để triển khai chiến lược TVP này. Cho dù thông qua việc tạo điều kiện thuận lợi hay cung cấp thực tế, tính sẵn có của các hoạt động hỗ trợ liên tục này có thể thúc đẩy xây dựng Chương Trình TVP hiệu quả. Tạo điều kiện thuận lợi cho hỗ trợ này còn có nghĩa là hướng các yếu tố của Chương Trình TVP này đến các chương trình Liên Bang như Trung Tâm Chương Trình Phòng Chống và Hợp Tác (Center for Prevention Programs and Partnerships, CP3) của Sở An Ninh Nội Địa, chương trình tài trợ Phòng Chống Khủng Bó và Bạo Lực Có Chủ Đích có thể cung cấp các biện pháp thực hành tiềm năng, cũng như hỗ trợ kỹ thuật.

Mục tiêu bao quát và các mục tiêu ngắn hạn hỗ trợ bao gồm:

- Phát triển năng lực giữa các bên liên quan và cơ quan then chốt (**Mục Tiêu 4**)
 - Trang bị cho đối tác triển khai những kiến thức liên quan đến bạo lực có chủ đích và biện pháp thực hành tốt nhất trong phòng chống và can thiệp đối với các lĩnh vực cung cấp dịch vụ khác nhau
- Hỗ trợ phát triển, học tập và nâng cao chuyên môn (**Mục Tiêu 11**)
 - Cung cấp cho đối tác triển khai bằng chứng nghiên cứu mới nhất hiện có và biện pháp thực hành tốt nhất để thực hiện nỗ lực TVP hiệu quả
 - Hỗ trợ phát triển chuyên môn của các đối tác triển khai và các bên liên quan
 - Giám sát quá trình triển khai chiến lược
 - Tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động học tập và trau dồi liên tục

3.2

Quyền Riêng Tư, Dân Quyền và Tự Do Dân Sự

HSFC là cơ chế hiệu quả và hiệu suất để trao đổi thông tin và tin tình báo, tối đa hóa nguồn lực, hợp lý hóa các hoạt động và cải thiện khả năng phòng chống bạo lực có chủ đích bằng cách phân tích dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau. Nhu cầu bảo mật gia tăng hiện nay không chỉ đòi hỏi chia sẻ thông tin nâng cao mà còn nhấn mạnh nhu cầu cân bằng việc chia sẻ thông tin với quyền của các cá nhân tại Hoa Kỳ. Các nghĩa vụ đạo đức và pháp lý bắt buộc nhân viên, người dùng được cấp phép và tổ chức tham gia phải bảo vệ các quyền hiến định, bao gồm quyền riêng tư và các tự do dân sự khác và dân quyền trong suốt quá trình chia sẻ thông tin. Để làm được điều đó, các chính sách bảo vệ quyền riêng tư, dân quyền và tự do dân sự phù hợp phải được áp dụng.

Chính sách về quyền riêng tư, dân quyền và tự do dân sự (privacy, civil rights, and civil liberties, P/CRCL) là một tuyên bố được công bố bằng văn bản trong đó chỉ rõ vị thế của HSFC về cách xử lý thông tin nhận dạng cá nhân (personally identifiable information, PII) và thông tin cá nhân, nhạy cảm khác mà tổ chức này tìm kiếm, nhận hoặc sử dụng trong quá trình kinh doanh thông thường. Các biện pháp bảo vệ dân quyền và tự do dân sự được trình bày rõ trong chính sách P/CRCL của HSFC. Mục đích của chính sách P/CRCL là để truyền đạt bên trong HSFC, đến các cơ quan bên ngoài truy cập và chia sẻ thông tin với trung tâm, đến các tổ chức khác, đồng thời truyền đạt một cách công khai rằng trung tâm này sẽ tuân thủ các quy định và chính sách pháp lý cũng như các quy định thủ tục cho phép thu thập và chia sẻ thông tin trong khuôn khổ bảo vệ các quyền hiến định, bao gồm quyền riêng tư cá nhân cũng như các tự do dân sự khác và dân quyền.

Ngoài ra, chương trình TVP sẽ bảo vệ P/CRCL bằng cách đào tạo các bên liên quan theo luật hiện hành và ủng hộ phát triển chương trình phản ánh các giá trị quy định trong luật.

3.3

Khuôn Khổ Lập Pháp

Là văn phòng được chỉ định theo luật định, các trách nhiệm của Văn Phòng An Ninh Nội Địa (OHS) được quy định trong Quy Chế Sửa Đổi Hawai'i (Hawai'i Revised Statutes, HRS). OHS đã được xác lập theo Đạo Luật 175, được Cơ Quan Lập Pháp Tiểu Bang thông qua năm 2013, được lập điều lệ theo HRS § 128A4 và được bổ sung theo HRS § 128B5 năm 2015. Các bản cập nhật cho HRS § 128B – điều chỉnh ngôn ngữ hiện tại truyền đạt một vị thế đơn nhất thành ngôn ngữ mô tả một chương trình toàn tiểu bang - đã được giới thiệu trong Phiên Lập Pháp (Legislative Session) 2022 và mục đích của các bản cập nhật đó được trình bày tổng quát bên dưới.

HRS § 128A xác lập OHS và các trách nhiệm của văn phòng này trong khi HRS § 128B xác lập quyền hạn và nghĩa vụ bổ sung liên quan đến an ninh mạng.

Mục đích của HRS § 128A là “quy định tất cả chức năng an ninh nội địa của Tiểu Bang này và các quận trong Tiểu Bang này” thông qua các hoạt động sau:

- Quy định an ninh nội địa của Tiểu Bang và ủy quyền thành lập tổ chức vì an ninh nội địa trong các quận của Tiểu Bang; và
- Phối hợp với các cơ quan quận, cơ quan liên bang và tiểu bang khác và khu vực công, cung cấp chương trình để giáo dục và đào tạo người lao động làm việc trong khu vực công và tư nhân và công chúng nhằm chuẩn bị tâm thế ứng phó với các cuộc tấn công tiềm ẩn.

HRS § 128A quy định ban lãnh đạo Văn Phòng An Ninh Nội Địa có quyền quyết định trong việc:

- Chuẩn bị các kế hoạch và chương trình toàn diện vì an ninh nội địa và phòng thủ nội địa; miễn là các kế hoạch và chương trình này được hợp nhất và phối hợp với các kế hoạch của quận và chính quyền liên bang ở mức cao nhất có thể;
- Tiến hành nghiên cứu và khảo sát tình trạng dễ bị tấn công của các nguồn lực thiết yếu và cơ sở hạ tầng then chốt trong Tiểu Bang này nếu cần và tham gia lập kế hoạch để bảo vệ các nguồn lực và cơ sở hạ tầng đó;
- Phát triển và duy trì danh sách cơ sở hạ tầng then chốt, điều phối danh sách với các quận trong Tiểu Bang, cơ quan tiểu bang khác, cơ quan liên bang (bao gồm Sở Quốc Phòng và An Ninh Nội Địa), khu vực tư nhân, các cơ quan và tổ chức khác khi cần;
- Phát triển và duy trì năng lực xử lý đơn xin miễn trừ an ninh cho người dân lao động của tiểu bang và chính quyền quận;
- Thúc đẩy hợp tác về các vấn đề an ninh với tất cả quốc gia trong khu vực Thái Bình Dương theo quy định của luật liên bang, bao gồm nhưng không giới hạn ở, phối hợp thực hiện nỗ lực lập kế hoạch, nếu thích hợp; tài trợ cho các buổi thảo luận và hội thảo; và tổ chức các cuộc hội nghị quốc tế định kỳ; và
- Kêu gọi và quản lý nguồn tài trợ, bao gồm nhưng không giới hạn ở các khoản tài trợ từ chính quyền liên bang, quỹ từ các bộ phận khác trong sở quốc phòng và cơ quan tiểu bang khác và quỹ để hỗ trợ nhân sự cho Văn Phòng An Ninh Nội Địa.

HRS § 128B đã bổ sung các thẩm quyền của Văn Phòng An Ninh Nội Địa, quy định hợp tác với các tổ chức cụ thể và phát triển các quy định về những thành phần của chương trình an ninh mạng, chẳng hạn như ‘cải tiến khả năng phục hồi sau sự cố an ninh mạng trong Tiểu Bang và mạng lưới cơ sở hạ tầng then chốt của Tiểu Bang bằng các nguồn lực sẵn có trong Tiểu Bang.’

Việc căn cứ vào nền tảng lập pháp như trên đóng vai trò rất quan trọng trong việc thành lập Chương Trình TVP của Hawai'i được hoạch định theo Chiến Lược này. Đây cũng là một quy trình, mà theo đó chiến lược này dự định đạt được hai mục tiêu đồng thời, trước là đảm bảo một môi trường thuận lợi để triển khai chiến lược, sau là duy trì môi trường đó. **(Mục Tiêu 3, 10)** Các mục tiêu ngắn hạn củng cố các mục tiêu bao quát này là trước tiên đảm bảo sự ủng hộ của cộng đồng và nguyện vọng chính trị và sau đó là duy trì cả hai.

Vào thời điểm phát triển Chiến Lược TVP này, hai đề xuất lập pháp quan trọng đang trong quá trình phát triển cho phiên lập pháp trong tương lai. Một đề xuất bao gồm chính thức thành lập HSFC. Đề xuất thứ hai phản ánh tầm nhìn và phạm vi của chiến lược này. Những mô tả sau phản ánh tình trạng hiện tại của ngôn ngữ mang tính khái niệm của các đề xuất đó, nội dung cụ thể của luật pháp có thể thay đổi trong suốt quá trình lập pháp.

Trung Tâm Hợp Nhất Tiểu Bang Hawai'i:

Đề xuất này hiện đang được định hình thông qua việc phát triển Chiến Lược TVP này và theo luật định sẽ thành lập HSFC dưới sự điều hành của Văn Phòng An Ninh Nội Địa theo quy định trong HRS § 128A. Đề xuất lập pháp cơ bản sẽ được cân nhắc tái đề xuất để bao gồm các yêu cầu để HSFC:

- Được liên tục bổ sung nhân sự để giám sát tất cả tội phạm và mối nguy hại, đồng thời trở thành trung tâm chia sẻ thông tin và bối cảnh địa phương, quốc gia và quốc tế với cộng đồng tình báo cấp quốc gia;
- Hợp tác giữa tất cả cấp chính quyền để nhận, phân tích và phổ biến thông tin liên quan đến mối đe dọa phối hợp với các đối tác đa lĩnh vực; và
- Thành lập trung tâm hội nhập chung để:
 - Tích hợp công nghệ thông tin, an ninh mạng và phòng chống tội phạm cũng như các năng lực phân tích và không gian mạng, đồng thời nâng cao nhận thức tình hình liên quan đến các đường dây bảo vệ cơ sở hạ tầng then chốt hoặc nguồn lực quan trọng;
 - Phối hợp với các cơ quan địa phương, tiểu bang và liên bang trong các hoạt động ứng phó bảo vệ tài sản bao gồm:
 - › Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các tổ chức bị ảnh hưởng để bảo vệ tài sản của họ, giảm thiểu lỗ hổng và giảm tác động của các sự cố không gian mạng;
 - › Xác định các tổ chức khác có thể đang gặp rủi ro, đồng thời đánh giá rủi ro theo mức độ dễ bị tấn công giống hoặc tương tự;
 - › Đánh giá rủi ro tiềm ẩn cho Tiểu Bang hoặc khu vực, bao gồm các tác động phân tầng tiềm ẩn và triển khai các phương án hành động để giảm bớt các rủi ro đó;
 - › Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chia sẻ thông tin và phối hợp hoạt động để phản hồi các mối đe dọa; và
 - › Cung cấp hướng dẫn về cách tốt nhất để tận dụng nguồn lực và năng lực liên bang một cách kịp thời và hiệu quả để tăng tốc độ phục hồi; và
- Cung cấp hỗ trợ tình báo và các hoạt động liên quan, tạo điều kiện nâng cao nhận thức về tình hình đe dọa và chia sẻ thông tin tình báo liên quan, bao gồm phân tích tổng hợp về sự việc và xu hướng đe dọa, xác định các lỗ hổng kiến thức và khả năng làm suy yếu hoặc giảm bớt năng lực đe dọa của kẻ thù.

Phòng Chống Bạo Lực Có Chủ Đích:

Đề xuất hiện đang được phác thảo cũng đã được phát triển toàn diện thông qua quá trình phát triển Chiến Lược TVP này và sẽ được cân nhắc để đưa ra đề xuất trong các phiên lập pháp trong tương lai, tập trung vào:

- chính thức thành lập chương trình phòng chống bạo lực có chủ đích trong văn phòng an ninh nội địa của tiểu bang;
- yêu cầu thành lập đội ngũ quản lý đánh giá mối đe dọa/can thiệp hành vi trong các cơ sở giáo dục công và tư từ mẫu giáo đến lớp 12 và đại học
- chỉ thị các cơ chế báo cáo, giới thiệu và hợp tác; và
- cho phép cung cấp nguồn lực và quản trị chương trình.

PHỤ LỤC

Phụ Lục A – Tài Liệu Tham Khảo

Antiterrorism Act, 18 U.S.C. § 2331 (1990).

Bureau of Justice Assistance; *Community Based Violence Intervention and Prevention Initiative Implementation Checklist* (April, 2022). Đã truy cập ngày 18 tháng Tám năm 2022 tại: <https://bja.ojp.gov/program/community-violence-intervention/implementation-checklist>

Congressional Research Service; *Sifting Domestic Terrorism from Domestic Violent Extremism and Hate Crime* (June 1, 2022). Đã truy cập ngày 27 tháng Sáu năm 2022 tại: <https://sgp.fas.org/crs/terror/IN10299.pdf>

Department of Homeland Security, Center for Prevention Programs and Partnerships (CP3). Đã truy cập ngày 27 tháng Sáu năm 2022 tại: <https://www.dhs.gov/CP3>

Department of Homeland Security, National Threat Evaluation and Reporting (NTER) Office. Đã truy cập ngày 27 tháng Sáu năm 2022 tại: <https://www.dhs.gov/nter>

Federal Bureau of Investigation, Behavioral Analysis Unit (BAU), Behavioral Threat Assessment Center (BTAC). Đã truy cập ngày 27 tháng Sáu năm 2022 tại: <https://www2.fbi.gov/hq/isd/cirg/ncavc.htm#bau>

Hawaii Revised Statutes; *Chapter 323B, Health Care Privacy Harmonization Act*

Hawaii Revised Statutes; *Chapter 487R-2, Destruction of personal information records*

Hawaii Revised Statutes; *Chapter s 846 and 846D, Uniform Employee and Student Online Privacy Protection Act*

McCain Institute. Đã truy cập ngày 1 tháng Bảy năm 2022 tại: <https://www.mccaininstitute.org/programs/preventing-targeted-violence/>

National Governors Association; *State Targeted Violence Prevention: Programming & Key Performance Indicators* (April 25, 2022). Đã truy cập ngày 16 tháng Tám năm 2022 tại: <https://www.nga.org/center/publications/state-targeted-violence-prevention-programming-key-performance-indicators/>

National Threat Assessment Center (NTAC). Đã truy cập ngày 27 tháng Sáu năm 2022 tại: <http://www.secretservice.gov/ntac>

- *Hot Yoga Tallahassee: A Case Study of Misogynistic Extremism* (March 2022).
- *Averting Targeted School Violence: A U.S. Secret Service Analysis of Plots Against Schools* (March 2021).
- *Mass Attacks in Public Spaces – 2019* (August 2020).
- *Protecting America’s Schools: A U.S. Secret Service Analysis of Targeted School Violence* (November 2019).
- *Enhancing School Safety Using a Threat Assessment Model: An Operational Guide for Preventing Targeted School Violence* (July 2018).

U.S. Department of Justice’s Global Justice Information Sharing Initiative; *Fusion Center Privacy, Civil Rights, and Civil Liberties Policy Development Template* (March 2019). Đã truy cập ngày 25 tháng Tám năm 2022 tại: https://bja.ojp.gov/sites/g/files/xyckuh186/files/media/document/fusion_center_pcrcl_policy_development_template_v_3.0_march_2019.pdf#page=5&zoom=100,93,316

Phụ Lục B – Định Nghĩa

Tấn công có nghĩa là bất kỳ cuộc tấn công hoặc hàng loạt cuộc tấn công do bất kỳ người nào gây ra hoặc có thể gây ra tổn hại hoặc thương tích cho người hoặc tài sản trong Tiểu Bang theo bất kỳ cách nào bằng cách sử dụng hóa chất, sinh học, phóng xạ, hạt nhân, chất nổ, súng, không gian mạng hoặc bất kỳ vũ khí hoặc quy trình khác; và bất kỳ hình thức hành động thù địch nào⁶.

Chấn thương cơ thể⁷ có nghĩa là cơn đau thể xác, bệnh tật hoặc bất kỳ suy giảm thể trạng nào.

Gián đoạn hoạt động của cơ quan bao gồm nhưng không giới hạn ở việc cản trở hoạt động của chính quyền theo định nghĩa trong HRS § 710-1010 hoặc sự bất tiện về thể chất, sự báo động của những cá nhân hiện diện tại văn phòng cơ quan và/hoặc những cá nhân được cơ quan tuyển dụng, điều kiện nguy hiểm hoặc gây khó chịu về mặt thể chất hoặc gây trở ngại hay cản trở hoạt động tại văn phòng cơ quan ngoại trừ trường hợp có liên quan đến tranh chấp lao động⁸.

Khủng bố nội địa có nghĩa là những hoạt động bao gồm các hành vi gây nguy hiểm cho tính mạng con người, vi phạm luật hình sự của Hoa Kỳ hay của Tiểu Bang bất kỳ; Dường như có ý định:

1. đe dọa hoặc ép buộc nhân dân;
2. tác động đến chính sách của chính quyền thông qua đe dọa hoặc ép buộc; hoặc
3. ảnh hưởng đến hoạt động của chính quyền bằng cách hủy diệt hàng loạt, ám sát hoặc bắt cóc và xảy ra chủ yếu trong thẩm quyền tài phán lãnh thổ Hoa Kỳ⁹.

An ninh nội địa có nghĩa là nỗ lực phối hợp để:

- Phòng chống tấn công khủng bố trong lãnh thổ Hoa Kỳ;
- Giảm nguy cơ dễ bị tấn công của Tiểu Bang trước các cuộc tấn công và hoạt động khủng bố; và
- Giảm thiểu tổn hại và phục hồi sau khi bị tấn công¹⁰.

Thương tích cơ thể nghiêm trọng¹¹ có nghĩa là thương tích cơ thể dẫn đến nguy cơ tử vong cao hoặc gây ra biến dạng cơ thể nghiêm trọng, vĩnh viễn hoặc mất hoặc suy giảm chức năng của bộ phận hoặc cơ quan trong cơ thể kéo dài.

Thương tích cơ thể đáng kể¹¹ có nghĩa là thương tích cơ thể dẫn đến:

1. Một vết thương hở, vết rách lớn hoặc thủng da;
2. Vết bỏng với mức độ nghiêm trọng ít nhất là cấp độ hai;
3. Gãy xương;
4. Cơn chấn động nghiêm trọng; hoặc
5. Một vết rách, vỡ, hoặc tổn thương ăn mòn của thực quản, phủ tạng, hoặc các cơ quan nội tạng khác.

Bạo lực có chủ đích¹³ có nghĩa là các hành vi gây nguy hiểm cho tính mạng con người vi phạm luật hình sự của Hoa Kỳ hay của bất kỳ Tiểu Bang nào và: a) có kế hoạch ở mức độ nào đó và b) có mục tiêu được xác định từ trước bao gồm: i) (những) cá nhân dựa trên đặc điểm nhận dạng hoặc mối liên kết nhóm trên thực tế hoặc trong nhận thức hoặc ii) tài sản dựa trên đặc điểm nhận dạng hoặc mối liên kết nhóm trên thực tế hoặc trong nhận thức; và 2. dường như nhằm mục đích: a) đe dọa, ép buộc hoặc ảnh hưởng đến nhóm dân cư lớn hơn ngoài (những) mục tiêu của hành vi trước mắt; (b) hoặc gây chú ý cho công chúng về thủ phạm hoặc mối bất bình của thủ phạm; và 3. xảy ra trong thẩm quyền tài phán lãnh thổ Hoa Kỳ; và 4. ngoại

trừ hành vi bạo lực giữa các cá nhân, tội phạm đường phố hoặc liên quan đến băng đảng hay tội phạm vi phạm cơ tài chính.

Khủng bố có nghĩa là hành vi gây nguy hiểm cho tính mạng con người hoặc có khả năng hủy hoại cơ sở hạ tầng then chốt; và là hành vi vi phạm luật hình sự của Hoa Kỳ hay bất kỳ tiểu bang hoặc phân khu nào khác của Hoa Kỳ; VÀ dường như nhằm mục đích đe dọa hoặc ép buộc nhân dân, tác động đến chính sách của chính quyền thông qua đe dọa hoặc ép buộc; hoặc ảnh hưởng đến hoạt động của chính quyền bằng cách hủy diệt hàng loạt, ám sát hoặc bắt cóc¹³.

Đánh giá mối đe dọa¹⁴ có nghĩa là một sản phẩm hoặc quy trình đánh giá thông tin dựa trên một bộ tiêu chí về tổ chức, hành động hoặc sự kiện, dù là tự nhiên hay nhân tạo, có hoặc cho thấy khả năng gây nguy hại đến tính mạng, thông tin, hoạt động và/hoặc tài sản¹⁵.

NGUỒN

1. Robert A. Fein and Bryan Vossekuil, *Protective Intelligence & Threat Assessment Investigations: A Guide for State and Local Law Enforcement*. (Washington, DC, United States Department of Justice, Office of Justice Programs, National Institute of Justice, 2000); Randy Borum, Robert Fein, Bryan Vossekuil, and John Berglund, *Threat Assessment: Defining an Approach for Evaluating Risk of Targeted Violence*. Behavioral Sciences & the Law 17, no. 3 (1999): 323-337; Bryan Vossekuil, Robert A. Fein, and John M. Berglund, Threat Assessment: Assessing the Risk of Targeted Violence. Journal of Threat Assessment and Management 2, no. 3-4 (2015): 243-254.
2. Florida Department of Law Enforcement, *Florida's Strategy for Targeted Violence Prevention: Behavioral Threat Assessment and Management; Intervention and Prevention*.
3. National Threat Assessment Center. (2021). *Averting Targeted School Violence: A U.S. Secret Service Analysis of Plots Against Schools*. U.S. Secret Service, Department of Homeland Security.
4. HRS §128A https://www.capitol.hawaii.gov/hrscurrent/Vol03_Ch0121-0200D/HRS0128A/HRS_0128A-.htm
5. HRS §128B https://www.capitol.hawaii.gov/hrscurrent/Vol03_Ch0121-0200D/HRS0128B/
6. Sec. 128A, Hawai'i Revised Statutes.
7. Sec. 707-700, Hawai'i Revised Statutes
8. 2022 legislative session proposal, HB 1415.
9. Antiterrorism Act, 18 U.S.C. § 2331 (1990).
10. Sec. 128A, Hawaii Revised Statutes.
11. Sec. 707-700, Hawaii Revised Statutes.
12. Sec. 707-700, Hawaii Revised Statutes
13. The Department of Homeland Security (DHS), Notice of Funding Opportunity (NOFO) Fiscal Year 2022 Targeted Violence and Terrorism Prevention (TVTP) Grant Program. Đã truy cập ngày 12 tháng Tám năm 2022 tại: <https://www.dhs.gov/sites/default/files/2022-04/FY%202022%20TVTP%20Notice%20of%20Funding%20Opportunity.pdf>
14. Homeland Security Act, 6 U.S.C. 101(18) (2002).
15. Based on definition found in The Department of Homeland Security (DHS), DHS Lexicon Terms and Definitions (Instruction Manual 262-12-001-01). Đã truy cập ngày 12 tháng Tám năm 2022 tại: https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/18_0116_MGMT_DHS-Lexicon.pdf

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI



Frank Pace
Quản Trị Viên
frank.j.pace@hawaii.gov

**State of Hawai'i Department of
Defense Office of Homeland Security**
3949 Diamond Head Rd.
Honolulu, HI 96816

Thắc Mắc Chung
808-369-3570

Lập Kế Hoạch và Hoạt Động
808-369-3527

Các Khoản Tài Trợ
808-369-3524

**Statewide Interoperability
Coordinator (SWIC)**
808-369-3523

Hawaii State Fusion Center
hsfc.hawaii.gov
hsfc@hawaii.gov
808-369-3589